



คำสั่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

ที่ ๒๓๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น งานหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ มีความประสงค์ให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทบทวน ตรวจสอบ วิเคราะห์หลักสูตรของกลุ่มสาระฯ ของตนเอง โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให้ประกาศใช้ได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

นายณรงค์ศักดิ์	รักพรา	ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ	ประธานกรรมการ
นางถวิลลักษณ์	เลาหบุตร	ครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล	กรรมการ
นายประดับ	บุชบา	ครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	ใจกล้า	ครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ	กรรมการ
นางสาวณิชากัทธ	ใจะทิ	ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสำนักนโยบายและแผนงาน	กรรมการ
นางสาวนิภาศิริ	ใจชื่น	ครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากรอื่นๆ ให้กับคณะกรรมการดำเนินการ

๒. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย

นางสาวนิภาศิริ	ใจชื่น	ประธานกรรมการ
นายวิฑูรย์	สวัสดิ์ปัญญาโชติ	รองประธานกรรมการ
นางสาวนัชรียา	พรมชาติ	กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ์	สุผล	กรรมการ
นางสาวพนิดา	คุณพล	กรรมการ
นางสาวสุพรรณษา	แก้วศรีวงศ์	กรรมการ
นางสาวสิริลักษณ์	สาระชาติ	กรรมการ
นางสาววรัญญา	สมวงศ์	กรรมการ

นางสาวเพ็ญวดี	มากเกต	กรรมการ
นายประดับ	บุษบา	กรรมการ
นายสนอง	คุณมี	กรรมการ
นางสาวภาวิณี	มะหะมาน	กรรมการ
นางปริญดา	กิตติปิยะลักษณ์	กรรมการ
นายคชาหัตส์	ดวงสุตา	กรรมการ
นายอภิวัฒน์	ทองประดับ	กรรมการ
นายชะเลงศักดิ์	เชื้ออรรณ	กรรมการ
นายทวีศักดิ์	ทวีรัตน์ธรรม	กรรมการ
นายวิษณุพงศ์	โล่กิม	กรรมการ
นายบุญสิทธิ์	แช่ฮึง	กรรมการ
นางรัตติกาล	ถาวรไพบุลย์เจริญ	กรรมการ
นายฉัตรภณ	วรรณระวุฒิ	กรรมการ
นายปฏิพัทธ์	ศรีโชติ	กรรมการ
นางสาวศรียุญา	หาผล	กรรมการ
นางสาวพิรุฬห์ภาค	ผาบสิมมาภาธีร์	กรรมการ
นางสาวสุพาพร	แช่ฮึง	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธัญญลักษณ์	นนทรรัตน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปาณัฐฐา	ขุนรักษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

๒. รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรประจำกลุ่มสาระฯ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ มาจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๓. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง พิสูจน์อักษร แก้ไข และทำเป็นร่างหลักสูตรฯ

๓. นำร่างหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

๔. ปรับปรุงแก้ไขจัดพิมพ์และเข้ารูปเล่มให้เรียบร้อย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ประกอบด้วย

๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุพาพร	แช่ฮึง	ประธานกรรมการ
นางพนิตดา	อร่ามศิริจุใจเวทย์	กรรมการ
นางธนภรณ์	พรมชาติ	กรรมการ
นางสาวแจ่มนภา	ประริกาถานัง	กรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์	หงษ์หิรัญเรือง	กรรมการ
นายทวิช	อัครตระกูลวงศ์	กรรมการ

นางสาวรัตนภรณ์	รังสียานนท์	กรรมการ
นางสาวพรพิมล	ศิริอรัญกุล	กรรมการ
นางสาววิชุดา	พุทธวงศ์	กรรมการ
นายวงศกร	ศรีระแก้ว	กรรมการ
นางสาวนวพร	เทพดวงแก้ว	กรรมการ
นายเลอริช	ทิมอ่อง	กรรมการ
นางสาวศรีัญญา	หาผล	กรรมการ
นางสาวนันทพร	ไผ่ทองคำ	เลขานุการ

๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสิริลักษณ์	สาระชาติ	ประธานกรรมการ
นายชัยทศ	จำเนียรกุล	กรรมการ
นางวรรณสิริ	ชัยเดช	กรรมการ
นางกัลย์วิรัญญา	กิตติวิรียานนท์	กรรมการ
นางสาวรวีวรรณ	บุญเสนา	กรรมการ
นางสาวเปรมวดี	จิตอารีย์	กรรมการ
นางสาวพรหทัย	ข้าพรมราช	กรรมการ
นางสาวอินทิรา	एमสมบูรณ์	กรรมการ
นางสาวณิชาภัทร	ใจะทิ	กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ์	สุผล	กรรมการ
นายทศพล	ธรรมวงศ์	กรรมการ
นายอธิโชค	ก่องกาญจน์ทิพย์	กรรมการ
นางสาวนัชรีญา	พรมชาติ	กรรมการ
นางสาวปวีร์นภัส	ยศธนาพัฒน์	กรรมการ
นายสิริวิชญ์	เตียงวัน	กรรมการ
นายวรพล	ดิลกทวิวัฒนา	กรรมการ
นายพีรพัฒน์	คำอุดม	กรรมการ
นายวายุ	ฤดีณัฐทรัพย์	กรรมการ
นางสาวชลพฤกษ์	สังขมณี	กรรมการ
นายกิตติพงษ์	สรรพสุข	กรรมการ
นายพงศ์พล	กรดเต็ม	เลขานุการ

๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุพรรณษา	แก้วศรีวงศ์	ประธานกรรมการ
นายธณชัย	มาเจริญทรัพย์	กรรมการ
นางสาวนิภาศิริ	ใจชื่น	กรรมการ
นายวิทวัส	สวัสดีปัญญาโชติ	กรรมการ
นางรัตติกาล	ถาวรไพบูลย์เจริญ	กรรมการ
นางสาวอุไรวรรณ	กล้าผจญ	กรรมการ

นายณัฐวุฒิ	ใจกล้า	กรรมการ
นางสาวราตรี	บุญโท	กรรมการ
นางสาวฐิติกร	คีตาชีวะ	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	อ๋มใจ	กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์	ทิมย้ายงาม	กรรมการ
นางสาวทิพรดา	ลุขมาตย์	กรรมการ
นายกิตติมนต์	ณะทอง	กรรมการ
นายเกษรรัช	ชุนนิรัตน์	กรรมการ
นางสาวจิตาภา	พันธู์วรรณ	กรรมการ
นายฐิติวัฒน์	ละไมลิขสิทธิ์	กรรมการ
นายฉัตรภณ	วรรณระวุฒิ	กรรมการ
นางสาวกรวีร์	ขาวดี	กรรมการ
นางสาวปาณัฐฐา	ขุนรักษา	เลขานุการ

๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา	สมวงศ์	ประธานกรรมการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ	ชูแป้น	กรรมการ
นางถวิลักษณ์	เลาหบุตร	กรรมการ
นางสาวอัจฉรีย์	สินธุสิงห์	กรรมการ
นางสาวดวงพร	กนกนัครา	กรรมการ
นางสาววันตรี	พรมสุวรรณ	กรรมการ
นางสาวนริตา	สุบุญสันธิ์	กรรมการ
นายปฏิพัทธ์	ศรีโชติ	กรรมการ
นางสาวสุดาพรรณ	กันนุฬา	กรรมการ
นางสาวสุคนธมาลย์	ลีประดิษฐวรรณ	กรรมการ
นางสาวยุวันดา	จึงร่วมเจริญกิจ	กรรมการ
นายภควัฒน์	สุขอนันต์	กรรมการ
นายทง	หลิน้อย	กรรมการ
นางสาวจุลิตา	สุโคตรพรหมมี	กรรมการ
นางสาวธรรณวลัย	เชิดทอง	กรรมการ
นายอภิวัฒน์	ทองประดับ	กรรมการ
นางสาวพิชญา	จงกลดี	กรรมการ
นางสาวภาวิณี	แถบหอม	กรรมการ
นางสาวกมลวรรณ	เขี้ยวน้อย	กรรมการ
นางสาวภัทร์ลภา	ฟักบาง	กรรมการ
นางสาวปิยมาส	แช่อึ้ง	กรรมการ

นางสาวจิราพร	ไชยวรรณ	กรรมการ
นางสาวสุวิมล	ระดาบุตร	เลขานุการ

๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเพ็ญวดี	มากเกต	ประธานกรรมการ
นางสุรวิทย์	เราประจดังไพศาล	กรรมการ
นายชะเลงศักดิ์	เชื้ออวรรณ	กรรมการ
นายบุญเลิศ	ชัยเดช	กรรมการ
นางชวณพิศ	มานะภักดี	กรรมการ
นางสาวพิศมัย	เชฟเฟอร์	กรรมการ
นายไพโรจน์	ชัยทิตย์	กรรมการ
นางสาวปาริชาติ	ตระทอง	กรรมการ
นางสาวชโลทร	ทนปรางค์	กรรมการ
นางสาวรพีกร	สุริยธรรม	กรรมการ
นายคีตภัทร	ขจัดภัย	กรรมการ
นายวิษณุพงศ์	โล่กิม	กรรมการ
นางสาวณัฐสุดา	ติ้กำ	กรรมการ
นางสาวราตรี	ศุภนามัย	กรรมการ
นายรัฐนนท์	ธารพล	กรรมการ
นางสาวอรอุมา	สุขสง	กรรมการ
นางสาวสุนิษา	แก้วภูมิแท้	เลขานุการ

๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นายสนอง	คุณมี	ประธานกรรมการ
นายวิศักดิ์	ทวีรัตนธรรม	กรรมการ
นายเสนีย์	คงประโคน	กรรมการ
นางสาวภัครินทร์	อะโรคา	กรรมการ
นางสาวมุสดี	ข้าทอง	กรรมการ
นายนาวิน	บัวถาวร	กรรมการ
นายสันติชัย	ประสานพานิช	กรรมการ
นายณัฐภัทร	จันทยา	กรรมการ
นางสาวจิราภรณ์	นุจร	เลขานุการ

๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายคทาหัตส์	ดวงสุดา	ประธานกรรมการ
นายบุญสิทธิ์	แซ่อั้ง	กรรมการ
นางสาวสิริกานต์	พวงศิริ	กรรมการ
นางฉันทน์นิศา	จันทร์ดี	กรรมการ

นางพงษ์ลดา	มงคลชัยทรัพย์	กรรมการ
นางสาวพรพิศ	ชนะดวงใจ	กรรมการ
นางสาวพิชชากร	ทองทวี	กรรมการ
นางณัฐวรรณ	ธรรมรักษ์	กรรมการ
นางสาวกิ่งกานต์	คำบ่อ	กรรมการ
นางสาวนันทวัน	พุลกำลัง	กรรมการ
นางสาวนัยนา	มุสิตัง	กรรมการ
นางสาวลภัสพิมล	สามาดี	กรรมการ
นางสาวเวณิกา	มาอินทร์	กรรมการ
นายเจนณรงค์	จำปาทอง	กรรมการ
นางสาวปริยดา	กิตติปิยะลักษณ์	เลขานุการ

๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประดับ	บุษบา	ประธานกรรมการ
นางณัฐจิตา	บุญรอด	กรรมการ
นายสมพร	พ่วงเพิ่ม	กรรมการ
นางสาวจิรภา	สุวัฒน์เสริ	กรรมการ
นายสมัชชา	สว่างศรี	กรรมการ
นางสาวนัฐฐา	ตรีสรานวัฒนา	กรรมการ
นางสาวสุณีย์	วาจาสุวิมล	กรรมการ
นางพัชรีย์	ใบม่วง	กรรมการ
นางสาวศศิธร	จิรจักรชัย	กรรมการ
นางสาวสุทิดา	ฝางคำ	กรรมการ
นายอุทัย	นุ่นคำ	เลขานุการ

๒.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวภาวิณี	มะหะมาน	ประธานกรรมการ
นางสาวอรพรรณ	จิรธรรมกุล	กรรมการ
นางสาวพรวิมล	ชมภู	กรรมการ
นางสาวพนิดา	คุณพล	กรรมการ
นางวลัยพร	นรชาญ	กรรมการ
นางสาวดวงฤทัย	พงษ์สุชาติ	กรรมการ
นางสาวธัญลักษณ์	นนทร์ตัน	เลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน้มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาลฯลฯ เพื่อนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ

๒. ทำประมวลหลักสูตร (Course Syllabus)

๓. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้มีการบูรณาการการลดใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อม การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอนแบบ“active learning” เข้าไว้ในหลักสูตรของกลุ่มสาระฯ

๔. นัดหมาย จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลเป็นไฟล์ ให้เรียบร้อย และนำส่งที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง อุทิศตน ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานสำเร็จ เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และทันประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายณรงค์ศักดิ์ รักพริ้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ)